



ด่วนมาก

ที่ ปช ๐๐๒๗/๐๑๕๒



สำนักงาน ป.ป.ช.

ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๑๙๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแจ้งว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕ (Ministers Responsible for Trade Meeting 2022) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาผลการประชุมดังกล่าวและเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโดยด่วนความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างผลการประชุมดังกล่าวในส่วนถ้อยคำภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติได้จริง และทันท่วงทีตลอดจนการส่งเสริมความโปร่งใสและความสุจริต

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เห็นควรพิจารณาปรับแก้ถ้อยคำภาษาไทยในย่อหน้าที่ ๙ ภายใต้อำนาจ “การสร้างสมดุลในทุกแง่มุม” ของแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค เพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยคำตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานกลางเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริตของไทย และเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency Experts' Working Group: ACTWG) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของไทยภายใต้กรอบเอเปคในมิติที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๙๓๐ (นางสาวณัฐธิดา กองสวัสดิ์)